



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนด มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้บุคลากร ในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึง เป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และให้ใช้ วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา ไปแล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลาย ไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้มีแนวทางผ่อนคลายมาตรการกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้การบริหาร ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหม่ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มระดับชำนาญการพิเศษ พิจารณาการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ตามความเหมาะสม โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม จัดบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนมา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรทั้งหมด โดยไม่นับรวมกับบุคลากร ตามข้อ ๑. โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกเว้น แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติงาน ตามปกติ

๓. สำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม มอบหมายการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน ระบบวิธีการ สื่อสาร ติดตามประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเรื่องอื่นที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนด

๔. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๕. ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)  
เลขาธิการสภาการศึกษา